

Số: 50 /KH-BCĐ

Tứ Xã, ngày 30 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số : 30 -NQ/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2022, V/v Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023

Ban chỉ đạo CSSKND xã Tứ Xã xây dựng kế hoạch chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2023 như sau:

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung

Đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số.

Khống chế các bệnh truyền nhiễm, các bệnh gây dịch thường gặp và dịch bệnh mới nổi, không để dịch lớn xảy ra. Hạn chế, tiến tới kiểm soát các yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm, các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống, hành vi, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng, bệnh học đường. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023, duy trì giữ vững và nâng cao các tiêu chí chuẩn Quốc gia Y tế xã đến năm 2022 .

2. Mục tiêu cụ thể

Nhằm quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp đối với công tác CSSKBD cho nhân dân. Tăng cường phối hợp tham gia của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đối với nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

* Một số chỉ tiêu cơ bản về sức khỏe năm 2023:

1. Dân số trung bình: 10.115 người
2. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 0,9 %
3. Số khu dân cư có nhân viên y tế thôn hoạt động: 12/12
4. Số giường bệnh tại Trạm Y tế: 5/5
5. Tỷ lệ trẻ <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ $\geq 99,7$ %
6. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 9.20%.
7. Tỷ lệ người dân tham gia các loại hình BHYT ≥ 97 %
8. Tỷ lệ người dân được chăm sóc, tư vấn về sức khỏe đạt ≥ 96 %

9. Tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại $\geq 40\%$.
10. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh $\geq 99.7\%$.
11. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh $\geq 96\%$
12. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người tàn tật, người mắc các bệnh mãn tính,...

Chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng đủ nhu cầu dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của người dân, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng, tăng cường lồng ghép các yếu tố về dân số vào hoạch định chính sách phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vắc xin và trang thiết bị y tế hợp lý đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; quản lý, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý, an toàn, hiệu quả.

Thực hiện phấn đấu duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí chuẩn Quốc gia về Y tế xã đến năm 2022:

*** Tiêu chí 1. Chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân:**

Ban chỉ đạo CSSK nhân dân được kiện toàn kịp thời, khi có thay đổi về nhân sự. Có quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động hàng năm, họp định kỳ tối thiểu 6 tháng/1 lần và họp đột xuất khi cần thiết; có biên bản các cuộc họp để làm cơ sở tổ chức triển khai và theo dõi, đánh giá.

Các đoàn thể chính trị-xã hội trong xã như MTTQ, hội Người cao tuổi, hội Phụ nữ, hội Nông dân, Đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh, các Trường học,... hàng năm phải xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả về công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên, đoàn viên và nhân dân trong địa bàn tích cực tham gia vào các chương trình Y tế, các hoạt động CSSKBD cho nhân dân.

*** Tiêu chí 2. Nhân lực:**

Phải đảm bảo đủ số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo đề án vị trí việc làm của TYT được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các cán bộ được đào tạo, tập huấn chuyên môn theo quy định hiện hành.

*** Tiêu chí 3. Cơ sở hạ tầng:**

Tiếp tục đầu tư nâng cấp, tu sửa, chỉnh trang Trạm Y tế đảm bảo đủ các phòng chức năng, các công trình phụ,...theo quy định.

*** Tiêu chí 4. Trang thiết bị, thuốc và các phương tiện khác:**

Đầu tư đảm bảo để Trạm y tế có từ 70% loại trang thiết bị trở lên theo quy định; có $\geq 70\%$ cơ số thuốc trong danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu tại Trạm y tế

theo quy định; quản lý thuốc đúng quy định, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; đảm bảo thường xuyên cơ sở thuốc phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão.

100% số nhân viên y tế thôn và cộng tác viên dân số được cấp túi y tế và túi truyền thông theo quy định của Bộ y tế; có tủ sách và đủ các đầu sách về chuyên môn y tế, các đầu sách hướng dẫn về chuyên môn, tài liệu về YHCT theo quy định.

*** Tiêu chí 5. Kế hoạch - Tài chính:**

Hàng năm Trạm y tế xây dựng kế hoạch hoạt động đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt; làm tốt công tác sơ, tổng kết hoạt động hàng năm. Lập sổ sách ghi chép đầy đủ các mẫu báo cáo thống kê theo quy định; quản lý tốt nguồn kinh phí, không có vi phạm về quản lý tài chính dưới bất kỳ hình thức nào. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, phần đầu năm 2023 người dân có thẻ BHYT $\geq 97\%$.

*** Tiêu chí 6. YTDP, Phòng chống HIV/AIDS, VSMT và ATTP:**

Triển khai thực hiện tốt các tiêu chí phòng khám an toàn, các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm tại địa phương, tích cực triển khai các hoạt động xử lý dịch; không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn xã; Giám sát, phát hiện, báo cáo dịch kịp thời; thực hiện đạt các chỉ tiêu được giao về y tế dự phòng.

Tỷ lệ hộ gia đình trong xã sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt từ **99.7%** trở lên. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt từ **96%** trở lên.

Phối hợp kiểm tra, giám sát và quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và các bếp ăn tập thể đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để các vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra.

Triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn xã.

*** Tiêu chí 7. Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và YHCT:**

Trạm y tế phải thực hiện từ 70% trở lên các dịch vụ kỹ thuật theo quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo việc thực hiện sơ, cấp cứu thông thường theo quy định của Bộ y tế.

Thực hiện khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại $\geq 40\%$ trở lên số bệnh nhân đến KCB tại trạm.

Thực hiện việc quản lý người khuyết tật tại cộng đồng đạt từ 85% trở lên.

Theo dõi và quản lý sức khỏe cho 98% số người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên; xử lý ban đầu kịp thời các trường hợp đến khám tại trạm, phụ nữ mang thai, phụ nữ sinh đẻ, chuyển lên tuyến trên kịp thời những ca ngoài khả năng chuyên môn của Trạm y tế.

*** Tiêu chí 8. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em:**

Tỷ lệ phụ nữ sinh con được khám thai từ 3 lần trở lên trong 3 kỳ thai đạt từ 99% trở lên.

Tỷ lệ phụ nữ sinh con có nhân viên y tế hộ sinh hỗ trợ khi sinh đạt 100%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng theo chương trình TCMR đạt từ 99,7% trở lên.

Tỷ lệ trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi được uống VitaminA 2 lần/năm đạt 100% trở lên.

100% trở lên số trẻ em dưới 2 tuổi được theo dõi tăng trưởng (chiều cao, cân nặng) 3 tháng 1 lần, trẻ em suy dinh dưỡng 1 tháng 1 lần; trẻ em từ 2 tuổi đến 5 tuổi mỗi năm 1 lần.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) năm 2023 $\leq 9,20\%$.

*** Tiêu chí 9. Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:**

Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt từ 76% trở lên.

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên $\leq 0,9\%$.

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong tổng số bà mẹ sinh con $\leq 10\%$.

Có các biện pháp tham gia và phối hợp thực hiện nhằm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

*** Tiêu chí 10. Truyền thông, giáo dục sức khoẻ:**

Trạm y tế xã có đủ các phương tiện truyền thông như loa, đài, các tài liệu truyền thông, giáo dục sức khoẻ cho nhân dân.

Làm tốt các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ, DS-KHHGD qua truyền thông đại chúng, truyền thông tại cộng đồng và khi người dân đến khám chữa bệnh tại trạm và trong các trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban chỉ đạo xã.

Kiện toàn BCĐCSSKND, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo và căn cứ theo 10 tiêu chí chuẩn Quốc gia y tế xã đến năm 2022. Xây dựng kế hoạch chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân năm 2023, xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo một cách cụ thể.

Các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, từng thành viên ban chỉ đạo cụ thể hóa thành các kế hoạch của mỗi đoàn thể triển khai thực hiện.

Duy trì việc hoạt động của BCĐCSSKND. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động Y tế trên địa bàn. Trực tiếp tới địa điểm xảy ra dịch bệnh, vụ ngộ độc thực phẩm, theo sự phân công để chỉ đạo, xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra nhằm không chế, kiểm soát và không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023 của từng cơ quan, đoàn thể, đơn vị trường học trên địa bàn.

2. Trạm y tế

Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động công tác y tế, phòng chống dịch bệnh trên người, dịch Covid 19, dịch bệnh mới nổi, ATTP của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia năm 2023.

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trực tiếp theo dõi, giám sát, diễn biến tình hình dịch bệnh, viết gửi bài tới đài truyền thanh xã, 12 khu dân cư về phòng chống dịch bệnh trên người, dịch bệnh Covid 19, dịch bệnh mới nổi, không chế không để dịch lan rộng trên địa bàn.

Phát hiện sớm NĐTP, các ca bệnh, báo cáo với UBND và BCĐ xã, tham mưu kịp thời các biện pháp, giải pháp công tác y tế trên địa bàn.

Phối hợp với Đài truyền thanh triển khai các hoạt động truyền thông về phòng chống dịch bệnh mới nổi, theo mùa, dịch bệnh Covid-19. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tiêm vắc xin TCMR, TCDV, VSATTP, phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường để người dân biết sử lý phân, nước, rác thải ngay từ hộ gia đình, phòng chống bệnh xã hội HIV/AIDS, CSSKTT tại cộng đồng, thông tin kịp thời, chính xác.

3. Công chức văn hóa xã hội

Phối hợp các ban ngành đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe trực quan như treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích,...

4. MTTQ xã, các đoàn thể của xã, các khu dân cư.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp, tổ chức thực hiện và phát động các phong trào toàn dân tham gia, tích cực thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và các chính sách Dân số.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa bàn, đơn vị, khu dân cư được phân công phụ trách, chủ động tích cực phối hợp ngành y tế tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động PCDB trên người; trú trọng công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, phân của gia súc, gia cầm và rác thải, chất thải trong sinh hoạt, chăn nuôi đảm bảo ATVSTP theo quy định và phòng chống các dịch bệnh khác, dịch bệnh mới nổi, không chế dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Hưởng ứng công tác an toàn lao động, phòng tránh tai nạn thương tích, TCMR, CSSK BM-TE/KHHGD, phòng chống SDD cho trẻ ≤ 5 tuổi, phòng chống HIV/AIDS, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số dự án bảo vệ sức khỏe Tâm thần cộng đồng và trẻ em, vệ sinh môi trường, xử lý phân gia súc, gia cầm rác thải, chất thải trong sinh hoạt và chăn nuôi theo quy định, đúng hướng dẫn, thực hiện tốt qui ước vệ sinh môi trường của địa phương. Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo khuyến cáo của ngành y tế.

5. Các trường học

Phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo triển khai các chương trình y tế, các hoạt động phòng chống dịch bệnh; phối hợp Trạm y tế tổ chức triển khai tiêm các loại vắc xin phòng bệnh cho học sinh tại các trường học theo quy định, đảm bảo công tác y tế trường học, ATVSTP tại các trường có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh (khi dịch bệnh mới nổi phải được kiểm soát tốt).

Tuyên truyền phổ biến cho học sinh các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh học đường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường; Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động VSMT định kỳ hàng tuần, hàng tháng, phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Cung cấp kịp thời các thông tin về trường hợp dịch bệnh của học sinh trong các trường học cho Trạm y tế để có biện pháp xử lý sớm, đúng phác đồ ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan ra cộng đồng.

Phối hợp thực hiện tốt công tác y tế học đường, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh theo quy định các cấp học và thông báo kết quả trẻ mắc bệnh cho giáo viên, gia đình để phối hợp chăm sóc điều trị bệnh cho trẻ.

Chỉ đạo các trường có tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú làm tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

6. Các Hợp tác xã trên địa bàn.

Phối hợp với Ban quản lý các công trình công cộng huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom và xử lý tốt nguồn chất thải, rác thải trong sinh hoạt và chăn nuôi.

Tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra các trang trại, gia trại sử dụng nguồn nước, biện pháp xử lý nước thải, chất thải khi xả ra môi trường.

Tuyên truyền vận động các hộ xã viên thực hiện quy trình sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm đảm bảo an toàn; vệ sinh đồng ruộng, thu gom và sử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đúng quy định.

7. Đài truyền thanh:

Chủ động phối hợp với Trạm y tế xã, các ngành liên quan xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh của xã, 12 khu dân cư về Phòng chống dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh theo mùa; ATTP, ATLĐ, phòng chống tai nạn thương tích, TCMR, CSSK BM-TE/KHHGD, phòng chống HIV/AIDS, CSSKTT cộng đồng... nhằm giúp mọi người dân nắm được kiến thức phòng tránh một số bệnh nguy hiểm, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Trên đây là kế hoạch chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2023 của BCD chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Tứ Xã. Yêu cầu các thành viên BCD, Trạm y tế xã, các bộ phận chuyên môn, các ngành liên quan căn cứ kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND, Phòng Y tế, TTYT huyện Lâm Thao;
- TT Đảng ủy - HĐND xã;
- Các thành viên BCD;
- Trạm Y tế;
- Lưu VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Hữu Thủy**